

Tập đoàn Dịch vụ Nông nghiệp & Dinh dưỡng hàng đầu AB Agri Mua lại AgroKorn

AB AGRI MỞ RỘNG KINH DOANH PROTEIN THAY THẾ VỚI VIỆC MUA LẠI AGROKORN

Thương vụ mua bán này là tín hiệu tập đoàn bước vào thị trường protein thế hệ mới.

Tập đoàn dịch vụ nông nghiệp và dinh dưỡng động vật hàng đầu từ Anh Quốc AB Agri đang mở rộng năng lực kinh doanh trong lĩnh vực protein thay thế, vốn đang phát triển nhanh chóng, với việc mua lại AgroKorn.

Sau thương vụ này, công ty phát triển và sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng động vật, các sản phẩm sơ chế, chế phẩm thay thế sữa và các protein thay thế của Đan Mạch sẽ gia nhập cộng đồng đang lớn mạnh của tập đoàn AB Agri, mặc dù ngành kinh doanh thực phẩm cho chồn nâu của AgroKorn vẫn đứng ngoài thương vụ này.

Thương vụ này thể hiện ý định của AB Agri trong việc mang protein thế hệ mới vào thị trường thức ăn động vật, và đáp ứng trực tiếp nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với các nguyên liệu protein chất lượng cao sản xuất từ quy trình công nghệ tân tiến.

Hai công ty đã nhận thấy tiềm năng lớn trong việc phát triển các thị trường mới cho nguyên liệu thực phẩm cải tiến Alphasoy 530 và 510 trên khắp khu vực Đông Nam Á, Châu Mỹ Latin và các khu vực trọng tâm tại Châu Âu.

AB Agri cũng sẽ phát triển tiềm năng kinh doanh các dòng sản phẩm hỗn hợp sơ chế và sản phẩm thay thế sữa thành công của AgroKorn - sản phẩm chủ đạo của AgroKorn, và đầu tư vào khu vực Đan Mạch.

David Yiend, CEO của AB Agri, nhận xét: "Là một công ty, và một ngành công nghiệp,

chúng tôi đang nỗ lực sản xuất nhiều thực phẩm hơn cho nhiều người hơn với việc sử dụng ít nguồn lực hơn. Với chuyên môn và năng lực của đội ngũ AB Agri, nay đã bắt tay với đội ngũ AgroKorn, chúng tôi sẽ đẩy mạnh sứ mệnh của mình trong việc thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp.

"Trong khi AB Agri tiếp tục đà tăng trưởng nhanh chóng, văn hóa tìm tòi học hỏi và kinh doanh sẽ giúp chúng tôi mang lại nhiều sản phẩm và dịch vụ cải tiến về kỹ thuật hơn nữa cho thị trường để hỗ trợ ngành gia súc, thủy sản và thú cưng, và thực tế là toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm nông nghiệp từ nông dân đến người bán lẻ. Chúng tôi tự tin rằng nền tảng các protein thế hệ mới của chúng tôi có tiềm năng đem lại lợi ích cho nền công nghiệp toàn cầu."

Dennis Jørgensen - Giám đốc Kinh doanh và Nghiên cứu & Phát triển AgroKorn, người từ giờ sẽ lãnh đạo doanh nghiệp này về mặt thương mại, nhận xét: "AgroKorn đã thiết lập được các mối quan hệ thương mại mạnh mẽ trong lãnh thổ Đan Mạch, và đang dần nhắm đến các thị trường ngoài nước.

"Sự phát triển này có ý nghĩa là chúng tôi sẽ được hỗ trợ bởi nguồn lực và kỹ năng của AB Agri và công ty mẹ của AB Agri là Associated British Foods plc. Protein Thay thế có tiềm năng rất lớn trong ngành chăn nuôi gia súc, và chúng tôi mong đợi sẽ kết hợp năng lực thương mại của AgroKorn và AB Agri để mở rộng quy mô ra nhiều thị trường quốc tế với danh sách sản phẩm của chúng tôi."

-Kết thúc-

GHI CHÚ VỚI NGƯỜI BIÊN TẬP:

Giới thiệu AB Agri

AB Agri là một doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp và dinh dưỡng động vật có giá trị £1.2, là một công ty con của Associated British Foods.

AB Agri hoạt động trên khắp chuỗi cung ứng thực phẩm nông nghiệp từ nghiên cứu đến bán lẻ, kinh doanh từ thực phẩm hỗn hợp năng suất cao và các phụ phẩm dùng làm thức ăn động vật từ các ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống và nhiên liệu sinh học, các vi thành phần thực phẩm, các dịch vụ tư vấn và phân tích, quảng bá gia cầm và gia súc.

AB Agri thành lập năm 1984, hợp tác với British Sugar để lấy phụ phẩm từ các nhà máy chế biến đường và chuyển đổi thành thức ăn cho động vật chứa nhiều dinh dưỡng và giá cả phải chăng. Công ty nhanh chóng mở rộng thông qua việc mua lại các công ty khác, chuyên môn công nghệ, phát kiến dinh dưỡng và phát triển thị trường. AB Agri hiện tại đang có hơn 3.000 nhân công và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho nông dân, các nhà sản xuất thực phẩm cho người và động vật, các đơn vị chế biến và người bán lẻ bán sản phẩm trên hơn 70 quốc gia.

Để biết thêm thông tin, truy cập www.abagri.com

Giới thiệu AgroKorn

AgroKorn được Anton Aarup sáng lập tại Đan Mạch vào năm 1994 và đã phát triển thành một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm dành cho động vật có lãi và thành công, chuyên bán các mặt hàng mậu dịch, vitamin lỏng, hỗn hợp sơ chế, sản phẩm thay thế sữa và nhiều sản phẩm mang tính phát kiến hơn nữa, đáng chú ý là Alphasoy 530 và 510.

Để biết thêm thông tin, truy cập www.agrokorn.dk

Liên hệ:

David Manning, Trưởng Bộ phận Truyền thông, AB Agri

e: david.manning@abagri.com